



ปฏิบัตินิยม

# ศรีเพ็ญบุคล

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๔๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒

\*\*\*\*\*

## การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ของ ก.พ.

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งให้ทราบว่าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕(๓) ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง จากประกาศดังกล่าวหมายความว่า ข้าราชการพลเรือนฯ สายสนับสนุนที่จะดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (ง) และ (จ) ตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งกำหนดเป็นตำแหน่งระดับ ๗ และตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งกำหนดเป็นตำแหน่งระดับ ๗ - ๘ หรือ ๗, ๘ หรือ ๘, ๙ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง

เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ จัดฝึกอบรมไปแล้ว ๑๐ รุ่น มีข้าราชการฯ สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับการอบรม ๓๐ คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๓๑ คน และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ๖ คน จากตัวเลขผู้เข้าอบรมในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มีข้าราชการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับการอบรมเฉลี่ยปีละ ๖ คน เท่านั้น ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนข้าราชการฯ สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า ๔๘๐ คน น่าจะใช้เวลาอีก ๘๐ ปี จึงจะอบรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครบทุกคนซึ่งก็เป็นไปไม่ได้

จากปัญหาดังกล่าว อธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และวิตกกังวลความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยให้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลางของ ก.พ. ที่ ก.พ.อ. ให้การรับรองจัดฝึกอบรม ให้กับข้าราชการพลเรือนฯ สายสนับสนุน โดยให้เชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย

ขณะนี้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน ๗ รุ่น มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔๕๕ คน สำหรับรุ่นที่ ๘ ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ มีผู้เข้าฝึกอบรม ๔๖ คน แยกเป็นข้าราชการพลเรือนฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๒๙ คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๑๖ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ **รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง กรรมการ ก.พ.อ.** เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการ

สำหรับพิธีเปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ ๘ ซึ่งจะเปิดการฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเวียงแก้ว โดยมีท่านอธิการบดี **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์** เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและวิทยากรบรรยายพิเศษ **"ทิศทางการอุดมศึกษาไทย"**

จึงขอเรียนเชิญ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

# ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จ่ายเงินปันผล

ผศ.ดำรง ประเสริฐกุล ตัวแทนกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ มีเรื่องจากที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

๑. การจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินเฉลี่ยคืน โดยที่ประชุมลงมติ ดังนี้

๑.๑ จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นของสมาชิก ดอกเบี้ย ร้อยละ ๕.๓๕

๑.๒ เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๖

และในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ เวลา

๑๓.๐๐ น. จ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๑ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไปดำเนินการนำเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกต่อไป โปรดตรวจสอบยอดเงินที่พึงจะได้รับ และลงชื่อรับเงินส่วนวงจันท์ที่สำนักงานอธิการบดี ส่วนทะเลแก้ว งานการเงิน อาคารสารภี

๒. การรับสมาชิกสมทบ

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบ (ต้องยกเลิกไป)

๓. สมาชิก กสส.

มติที่ประชุม : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้ขออนุญาตจดทะเบียนตั้งสมาคมอาปนกิจเพื่อการสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ และได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ทำให้สมาชิก กสส.หมดไป มาเป็นสมาชิกสมาคมอาปนกิจฯ แทน และคงสิทธิและได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนเดิม

## สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประกวดออกแบบบูธ

### ในถนนเรศวรมหาราชและถนนกษัตริย์ ปี ๕๒ ชิงเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมออกงานนิทรรศการ ในงาน "นเรศวรมหาราชและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๒" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เพื่อให้ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ จึงได้จัดประกวดออกแบบบูธ ซึ่งประกอบด้วย

๑. บูธ มรพส. ที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

๒. ออกแบบ Layout ภายในบริเวณบูธให้ครอบคลุม ทั้ง ๓ ส่วนหลัก

๓. งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำไม่เกิน ๓๗,๐๐๐.- ทั้งนี้ พื้นที่ที่ใช้ในการออกแบบบูธ มีขนาด ๑๖ x ๘ เมตร ประกอบด้วย

**ส่วนนิทรรศการ :** แนะนำมหาวิทยาลัย, ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา องค์ความรู้, เกี่ยวกับหญ้าแฝก, ภาวะโลกร้อน, เซรามิกส์ และการออกแบบ, การบ่มเพาะวิสาหกิจ **ส่วนสาธิต :** สาธิตการปลูกหญ้าแฝก, สาธิตการทำสไลด์สำหรับกล้องจุลทรรศน์, สาธิตการขึ้นรูปเซรามิกส์ (การสาธิตใช้พื้นที่เดียวกันแต่สับ

เปลี่ยนเรื่องทุกวัน) **ส่วนแสดงและจำหน่ายสินค้า :** ถูผ้า ลอดโลกร้อน, เซรามิกส์, ข้าวกล้องงอก, แปรรูปกระเจี๊ยบ, ไวน์สมุนไพร OTOP

**หลักเกณฑ์ในการประกวด**

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักศึกษา มรพส. เท่านั้น และจะต้องจัดส่งในรูปแบบภาพสเกต ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ โดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตามวัน และเวลาที่กำหนด สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดจำนวน ในกรณีที่ผลงานเข้ารอบมากกว่า ๑ ชิ้น คณะกรรมการจะพิจารณาเพียงผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด และผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน

**นักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒** และต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันดังกล่าว เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวงจันท์ ส่วนวงจันท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๓ - ๐๕๙๔